

THÀNH PHỐ ENCINITAS - THÔNG BÁO BẦU CỬ

THÔNG BÁO ĐƯỢC CÔNG BỐ ĐÂY THEO ĐÂY rằng Cuộc Tổng tuyển cử Thành phố sẽ được tổ chức tại Thành phố Encinitas vào Thứ Ba, ngày 5 tháng 11 năm 2024, nhằm mục đích bầu chọn và thực hiện các nội dung sau:

- Một (1) Thị trưởng có nhiệm kỳ đầy đủ hai năm với nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 11 năm 2026
- Hai (2) Nghị viên Hội đồng:
 - Một (1) Nghị viên Hội đồng đại diện cho Địa hạt 1 trong nhiệm kỳ bốn năm với nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 11 năm 2028
 - Một (1) Nghị viên Hội đồng đại diện cho Địa hạt 2 trong nhiệm kỳ bốn năm với nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 11 năm 2028
- Tại cuộc họp ngày 22 tháng 5 năm 2024, Hội đồng Thành phố đã thông qua Nghị quyết 2024-60 ra lệnh đệ trình cho các cử tri hội đủ điều kiện của Thành phố một dự luật để bỏ phiếu được đặt trên lá phiếu của Hội đồng Thành phố liên quan đến biện pháp thuế giao dịch tổng quát và sử dụng (bán hàng) chung một xu trên mỗi đô la với câu hỏi được đặt ra trên lá phiếu như sau:

Để cung cấp kinh phí do địa phương kiểm soát cho các dịch vụ của thành phố Encinitas, chẳng hạn như giữ cho công viên, bãi biển, cơ sở công cộng an toàn và sạch sẽ; giữ rác thải/ô nhiễm tránh xa đầm hồ, đường, bãi biển, môi trường sống của động vật biển bằng cách sửa chữa cống thoát nước mưa đã cũ; phục hồi cát trên bãi biển; sửa chữa ổ gà; bảo trì đường phố; cải thiện an toàn giao thông, cơ sở hạ tầng và các công trình an toàn công cộng; liệu dự thảo luật của Encinitas thiết lập thuế giao dịch và sử dụng (bán hàng) một xu (1%), cung cấp 15,4 triệu đô la hàng năm cho mục đích doanh thu tổng quát trong 10 năm, có được thông qua không?	CÓ
	KHÔNG

Thời gian nộp hồ sơ ứng cử viên cho một (1) ghế Thị trưởng và hai (2) ghế Nghị viên Hội đồng Thành phố (Địa hạt 1 và Địa hạt 2) bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024 và kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2024, lúc 4:30 chiều. Tất cả các ứng cử viên phải là cử tri đã đăng ký tại Encinitas tại thời điểm giấy tờ đề cử được ban hành. Các ứng cử viên Nghị viên Hội đồng cũng phải cư trú tại địa hạt mà họ đang muốn đại diện. Không ai có thể nộp giấy tờ đề cử cho nhiều hơn một chức vụ trong cùng một cuộc bầu cử.

Nếu người **đương nhiệm** cho ghế Thị trưởng không nộp đơn trước hạn chót ngày 9 tháng 8 năm 2024 thì thời hạn sẽ được gia hạn đến ngày 14 tháng 8 năm 2024 lúc 5 giờ chiều. Đối với các ứng cử viên không đương nhiệm.

Nếu một người **đương nhiệm** cho ghế Nghị viên Hội đồng không nộp đơn trước hạn chót ngày 9 tháng 8 năm 2024, thì thời hạn sẽ được gia hạn đến ngày 14 tháng 8 năm 2024, lúc 5 giờ chiều, đối với các ứng cử viên không đương nhiệm

Nếu không có ai hoặc chỉ một người được đề cử vào một chức vụ dân cử, việc bổ nhiệm vào chức vụ dân cử có thể được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Bầu cử Mục 10229 của Tiểu bang California.

Trung tâm Bầu cử sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu cử. Để biết thêm thông tin về địa điểm và giờ hoạt động của trung tâm bầu cử, đăng ký để bỏ phiếu và thông tin bỏ phiếu bổ sung, hãy liên hệ với Văn phòng Đăng ký Cử tri Quận San Diego tại <https://www.sdvote.com>. Để biết thêm thông tin về bầu cử thành phố, hãy truy cập trang mạng Bầu cử Thành phố Encinitas tại <http://www.encinitasca.gov/Government/Municipal-Elections> hoặc liên hệ với Văn phòng Thư ký Thành phố theo số 760-633-2601. \Kathy Hollywood, Thư ký Thành phố, Ngày: 14 tháng 6 năm 2024